

CON ĐƯỜNG SỐNG

24

Sống Vì Chúa Mỗi Ngày

Quý bạn thân mến,

Đây là bài nghiên cứu cuối cùng của chúng ta trong khóa học này, nên chúng tôi muốn viết một bức thư tâm tình với bạn về vấn đề *Sống Vì Chúa*. Quý bạn sẽ không phải gỏi lại tờ trắc nghiệm như thường lệ; nhưng chúng tôi ước mong bạn sẽ đọc kỹ bài học này, vì sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Chúng tôi rất vui mừng là bạn đã học trọn khóa. Chúng tôi mong mỗi là bạn hãy nhiệt thành cổ động khóa này cho những người mình quen biết. Các bạn có thể viết thư cho bạn bè ở xa, hay thăm viếng những người thân ở gần và mời họ ghi tên học khóa này ngay. Biết đâu, nhờ sự cố gắng của bạn mà một vài người nào đó tìm được Đấng Cứu Thế để được sự sống đời đời. Cầu xin Chúa giúp bạn đem về cho Ngài ít nhất một linh hồn.

Có nhiều điều chúng tôi

muốn viết cho bạn trước khi bạn nhận bằng cấp. Những ý kiến sau đây có thể hữu ích trong nỗ lực của bạn để sống vì Chúa.

1. CẦU NGUYỆN RIÊNG MỖI NGÀY

Mỗi buổi sáng, khi vừa thức dậy, bạn hãy cầu nguyện xin Chúa bảo vệ và hướng dẫn công việc trọn ngày. Hãy dâng đời mình và tất cả mọi chương trình của mình lên Chúa và xin Ngài giúp bạn làm sáng danh Ngài trong mọi sự.

Cầu nguyện là hầu chuyện với Chúa. Ngài rất thích nghe bạn tâm sự cùng Ngài. Nếu bạn có một người thân yêu mà trong thời gian lâu, hai bên không thăm hỏi nhau, hay nói chuyện qua điện thoại, thì bạn nghĩ rằng người đó đã quên bạn. Đức Chúa Giê-su luôn ước ao được làm thiết hữu của bạn. Vậy từ nay bạn hãy thường gọi điện thoại về thiên đàng cho Ngài qua lời cầu nguyện. Ngài không bao giờ quá bận đến nỗi không tiếp chuyện bạn được đâu.

Cầu nguyện là mở lòng ra cho Chúa cũng như cho người bạn thân. Cầu nguyện không phải tỏ cho Đức Chúa Trời biết chúng ta là người thế nào, nhưng là để dọn mình tiếp rước Chúa.

Cầu nguyện không phải là đem Chúa xuống tới mức độ ngang chúng ta, nhưng là nâng chúng ta lên với Chúa. Muốn được sự sống và năng lực thiêng liêng, chúng ta cần phải có sự thông công mật thiết với Thiên Phụ. Muốn thông công với Chúa, chúng ta cần phải bày tỏ mọi sinh hoạt hằng ngày của chúng ta cho Ngài.

Khi còn sống trên đất, chính Đức Chúa Giê-su cũng thường xuyên cầu nguyện. Ngài dạy các môn đồ cách cầu nguyện, và khuyên họ trình bày mọi nhu cầu hằng ngày lên Chúa cũng như giao phó mọi phiền lo cho Ngài. Chúa bảo đảm với các môn đồ rằng lời cầu xin của họ sẽ được đáp lại. Lời bảo đảm ấy cũng áp

dụng cho chúng ta ngày nay nữa.

Cầu nguyện là chìa khóa trong bàn tay đức tin để mở cửa kho tàng trên trời, là nơi chứa những quyền năng bất tận của Đấng Toàn năng. Ngài phán, “Hãy xin, sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7).

Sứ đồ Phao-lô viết, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, bạn hãy cầu nguyện với Đức Chúa Giê-su, là Đấng cầm trong tay mạng sống mình. Bạn hãy cảm tạ Chúa về sự bảo vệ, ơn phước trong ngày, và xin Chúa gìn giữ bạn được giấc ngủ an lành.

2. CẦU NGUYỆN CHUNG VỚI NGƯỜI KHÁC

Hãy tìm mọi cơ hội để dự các phiên nhóm cầu nguyện. Những người thật lòng tìm kiếm sự thông công với thiên đàng sẽ trung thành có mặt trong các phiên nhóm cầu nguyện. Họ sẽ hết lòng quan tâm đến mọi lợi ích mà họ có thể thu thập được. Nếu họ họp lại để nói về tình thương của Đức Chúa Trời và lẽ

thật cứu rỗi quý báu, thì không những tâm hồn họ sẽ được đổi mới mà họ còn giúp đức tin của người khác thêm vững mạnh. Chúng ta sẽ học hỏi thêm về Cha chúng ta ở trên trời, tiếp nhận thêm nhiều kinh nghiệm mới về ân điển Ngài. Chúng ta sẽ

khao khát nói về tình yêu thương của Ngài; lúc đó lòng chúng ta sẽ được ấm áp và thêm can đảm. Chúa rất vui khi chúng ta nói về Ngài, “Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài” (Ma-la-chi 3:16).

Chúng ta sẽ mất mát nhiều khi bỏ qua cơ hội họp chung nhau để tăng cường và khuyến khích người khác làm việc Chúa. Vì thiếu sự cảm thông với nhau, nên chúng ta bị thiệt thòi nhiều trong việc giao tiếp giữa các tín hữu với nhau. Ta không còn thấy lẽ thật của lời Chúa là quan trọng nữa. Lòng chúng ta không còn được soi sáng và kích động bởi ảnh hưởng của lời Chúa, cho nên đời sống thiêng liêng sẽ sa sút dần.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬN

Khi chúng ta đến cùng Chúa để cầu xin ơn phước và sự thương xót, chúng ta cần phải có tấm lòng đầy yêu thương và tha thứ. Làm sao chúng ta có thể cầu khẩn, “Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con,” trong khi chúng ta mang nặng tinh thần vị kỷ và cố chấp? (Ma-thi-ơ 6:12). Muốn được Chúa nhận lời cầu xin và tha tội, ta phải có tinh thần tha thứ trước khi cầu nguyện.

Bền lòng cầu nguyện cũng là một điều kiện để được Chúa nhận. Muốn được vững mạnh trong đức tin, chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn. Đừng để điều gì ngăn trở bạn. Hãy giữ sự thông công mật thiết với Đức Chúa Giê-su. Chúng ta phải “bền lòng mà cầu nguyện,” phải “bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào” (Rô-ma 12:12; Cô-lô-se 4:2).

Hãy trình bày cho Chúa mọi nhu cầu, mọi niềm vui, mọi

nỗi khổ đau, mọi lo âu cũng như mọi sợ hãi.

Những nỗi niềm ấy của bạn không thể nào

làm cho Chúa mang quá nặng đâu, cũng

không có thể làm cho Ngài mệt mỏi

đâu. Chúa là Đấng yêu thương sẽ

không làm ngơ trước những sự thiếu

thốn của con cái Ngài. “Chúa đầy

lòng thương xót và nhân từ” (Gia-

cơ 5:11).

Vì tình yêu thương của Chúa

rất đầy tràn nên Ngài sẽ đồng cảm

trước những sự đau khổ của chúng

ta, ngay khi chúng ta vừa thốt lời. Hãy



dâng cho Chúa mọi phiền lo trong tâm trí mình. Không gì quá lớn đến nỗi Ngài mang không nổi, vì Ngài có thể nâng thế giới trên tay và điều khiển mọi sự trong vũ trụ. Không có gì liên quan đến sự bình an và hạnh phúc của chúng ta mà lại quá nhỏ đối với Ngài. Những đoạn đời đen tối của chúng ta không chỗ nào mà Ngài không nhìn thấy. Không một rắc rối nào quá khó đến nỗi Ngài không giải quyết nổi.

4. NÊN DÀNH THÌ GIỜ ĐỌC KINH THÁNH

Đọc lời Chúa trong Kinh Thánh là cơ hội bạn được nghe Chúa phán với mình, cũng như mỗi lần bạn cầu nguyện là bạn trực tiếp hầu chuyện cùng Chúa vậy. Bạn đừng dành nói hết trong cuộc đàm thoại ấy. Bạn hãy đặt chương trình đọc hết quyển Kinh Thánh. Nếu mỗi ngày bạn đọc một đoạn trong Tân Ước và hai đoạn trong Cựu Ước, thì chỉ hơn một năm là bạn đọc xong toàn bộ Kinh Thánh. Càng đọc, bạn lại càng thấu hiểu thêm lời Chúa. Kinh Thánh giống như là bức thư Đức Chúa Trời viết cho bạn để tỏ cho bạn biết Ngài chờ mong nơi bạn những gì. Đến ngày phán xét, Kinh Thánh sẽ là mực thước đo lường mỗi cuộc đời. Mỗi lần mở Kinh Thánh, bạn nên cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn hiểu và làm theo lời Ngài dạy. Đức Thánh Linh sẽ là giáo sư của bạn.

5. HÃY NHẤN NẠI LUÔN LUÔN

Nhấn nại là việc khó nhất. Biết Kinh Thánh chưa đủ, mỗi ngày còn phải áp dụng những chân lý đã học vào cuộc sống xã hội. Có người nói, “Với một người nào đó, quyển Kinh Thánh duy nhất mà họ có thể đọc được là đời sống của bạn.” Trong những ngày sau rốt này, chúng ta cần nhin nhục hơn bao giờ hết.

Ta hãy nhớ lại những gian khổ mà các môn đồ trung tín của Đấng Christ đã phải nếm trải. Kinh Thánh kể lại rằng, “Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi” (Hê-bơ-rơ 11:36, 37).

Có lẽ người ta sẽ chê cười, nhạo báng bạn vì đức tin mới của bạn. Nhưng bây giờ đã theo Chúa, bạn hãy giữ vững đức tin của mình, luôn luôn nhã nhặn, khả ái, nhịn nhục với mọi người. Xin bạn nhớ đặc tính của môn đồ Chúa trong ngày cuối cùng, “Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-su” (Khải huyền 14:12).

Có lẽ người ta sẽ chế giễu bạn, vì bạn không ăn những thức ăn giống như họ. Có thể họ sẽ phỉ báng bạn vì bạn không làm mọi điều họ làm. Họ có thể nói là bạn cuồng tín vì bạn vâng theo các điều răn Chúa cách cẩn thận, giữ ngày thứ Bảy là ngày không được đa số chấp nhận. Gặp những trường hợp ấy, bạn hãy bình tĩnh giải thích tại sao bạn không làm những việc đó, và tại sao bạn giữ điều răn và ngày thánh của Chúa. Bao giờ cũng nhớ thực hành đức tính nhịn nhục. Cự xử như vậy không dễ, nhưng rất hiệu lực. Bài giảng hùng hồn nhất chính là đời sống Cơ Đốc nhân gương mẫu của bạn. Chúa phán, “Hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16).

Con đường đi theo Chúa không dễ dàng, nhưng Chúa sẽ thêm sức cho bạn để chịu đựng. Đức Chúa Giê-su phán, “Khi nào vì cố ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Ma-thi-ơ 5:11).

Khi thiên hạ thấy bạn cương quyết theo Chúa, và trở nên người tốt hơn dù gặp nhiều trở ngại, họ có thể cảm động mà muốn tìm hiểu về đức tin mới của bạn. Lúc đó bạn có dịp chia sẻ đức tin mình cho họ.

6. HÃY CHIA SỐT ĐỨC TIN CỦA BẠN

Có hằng ngàn người đang mong được nghe sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bạn là nhân chứng của Đức Chúa Trời, có bổn phận nói cho người khác nghe về những chân lý mà bạn đã tiếp nhận. Như vậy, nhiều người sẽ được nghe lẽ thật trong lúc còn thì giờ sửa soạn cho ngày Chúa trở lại.

Không bao lâu nữa Đức Chúa Giê-su sẽ phục lâm. Bạn có bổn phận rao truyền sứ điệp này cho người khác nghe hầu giúp họ chuẩn bị nghinh tiếp Chúa. Nhiều người không chịu nghe mục sư giảng, nhưng có khi họ sẽ bằng lòng nghe lời chứng đơn sơ của bạn, hoặc nghe những kinh nghiệm giản dị của bạn, và thấy cách sống của bạn thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ, họ sẽ quyết lòng theo Chúa trọn đời như bạn vậy.

7. HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ GẶP CHÚA

Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi được gặp toàn thể quý bạn là những người đã tin nhận Đức Chúa Giê-su. Chúng tôi cũng sẽ vô cùng sung sướng khi quý bạn gia nhập hội thánh thật của Đấng Christ là hội thánh giữ các điều răn của Chúa và giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-su. Chúng tôi mong quý bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu Kinh Thánh, nhất là các sách tiên tri cho thời kỳ cuối cùng. Chúng tôi đã soạn bài cho khóa nghiên cứu lời tiên tri, để dẫn giải sách Đa-ni-ên và Khải huyền. Đây là hai quyển sách rất quan trọng cho thời đại chúng ta. Những sách này sẽ giúp bạn hiểu thêm về chức vụ của Đấng Christ và giúp bạn chuẩn bị cho những biến cố trong ngày cuối cùng, trước khi Ngài tái lâm. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ ghi tên để học khóa này. Bạn càng nghiên cứu lời

Chúa, đời sống thuộc linh của bạn càng tiến triển hơn.

Chúng tôi ước ao bạn sẽ tự kiểm điểm mỗi ngày xem mình có sẵn sàng nghinh tiếp Chúa chưa. Chúng tôi mong mỗi bạn cũng như toàn thể học viên sẽ vui mừng trông đợi gặp Đức Chúa Giê-su mặt đối mặt khi Ngài phục lâm. Chúng tôi cầu mong bạn được hưởng một ngôi nhà đẹp đẽ ở thiên quốc. Bạn có ước mơ như vậy chăng? Bạn sẽ sẵn sàng vào Thiên Quốc chứ? Mong gặp lại bạn trong khóa học tới.

Thân ái chào quý bạn.

Tiếng Nói Hy Vọng



The Voice of Prophecy, P.O. Box 53055, Los Angeles, CA 93055
Tiếng Nói Hy Vọng, P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734. ĐT: (626) 454-1304
Printed in U.S.A. Copyright © 2003 Tiếng Nói Hy Vọng. All Rights Reserved.